



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ยาง-ปาล์มใต้เดือด รัฐทันที! อัดหมื่นล้านช่วย	ข่าวสด(กรอบบ่าย)
2. ขยายพิกัดศุลกากรเกษตรอินทรีย์	แนวหน้า
3. เกษตรฯตื่นขอ'2หมื่นล้าน'จ่ายเงินอุดหนุนอุ้มสวนยาง	กรุงเทพธุรกิจ
4. 'กฤษฎา'ถก5เสื่อแก้ยาง	มติชน
5. ชงแพ็กเกจอุ้มราคายาง	ไทยโพสต์
6. ภาพข่าว: กลืนพระราชทาน	สยามรัฐ
7. ภาพข่าว : ทางลัดสายเปลี่ยว	เดลินิวส์
8. รับรางวัล	ไทยโพสต์
9. ชงควักกระเป๋า2หมื่นล. อุ้มราคายาง จ่ายชดเชย1.5พัน/ไร่	แนวหน้า
10. เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเฝ้าระวัง หนอน'Fall Armyworm'ระบาด	แนวหน้า
11. จัดยิ่งใหญ่วันพระบิดาแห่งฝนหลวง	แนวหน้า
12. ทุ่มงบหมื่นล้านอุ้มชาวสวนยาง	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด(กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : ยาง-ปาล์มใต้เดือด รัฐทันที! อัดหมิ่นลั่นช่วย

วันหยุดสัปดาห์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 10215 หน้า : 1(ขวา),11

ยาง-ปาล์มใต้เดือด รัฐทันที! อัดหมิ่นลั่นช่วย

**เกษตรฯถกธเสื่อ-ขงทวนกรม.
อุดหนุนชกเขย-ทำเครื่องนอน
มือบแสกงพลัง-บีกเส็น 7 วัน**

มือบยางใต้เริ่มเคลื่อนขบวนจากเมืองคอนไป
ชุมนุมใหญ่ที่ 'โคอ้อป'สุราษฎร์ฯ □อ่านต่อหน้า 11

● ยาง-ปาล์ม ๐ ต่อจากหน้า 1

รมว.เกษตรฯ สรูปถก 5 เสื่อเอเยนคังขงทวรา
ชงกรม.อนุมคิงบขหมิ่นลั่นเพิ่มเงินอุดหนุน
เกษตรกรที่ลึงทะเลเมียน และตั้งจุดรับซื้อยางเอง
พร้อมชดเชยเงินหากราคาต่ำกว่าที่กำหนด
พร้อมเสนอ 'บักดู' ไฟเขียวให้ผลิตเครื่องนอน
หน่วยงานราชการ

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 14 พ.ย. ขวสวน
ขงรายช้อยจากหลายพื้นที่นำรถยนต์จอดเรียง
รายบริเวณสี่แยกควนหนองหงส์ อ.ชะอวด
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเคลื่อนขบวนไป
ชุมนุมร่วมขวสวนขงในพื้นที่ภาคใต้
ที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด หรือโค-อ้อป
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เรียกร้องให้รัฐบาล



◀ **มือบขง -**

เกษตรกรขวสวนขง
พาราในอ.เวียงสระ
และเคียนซา นำรถมา
ขงร่วมกลุ่มมือบ บริเวณ
ริมถนนสายเอเชีย
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์
ธานี ก่อนเคลื่อนขบวน
ไปชุมนุมเรียกร้อง
รัฐบาลแก้ไขปัญห
ราคาคัดต่ำ เมื่อ 14 พ.ย.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด(กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : ยาง-ปาล์มได้เดือด รัฐทันที! อัดหมื่นล้านช่วย

วันหยุดพิเศษที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 10215 หน้า : 1(ขวา),11

เข้ามาแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเขียนป้ายคัดค้านการเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคายางตกต่ำ อาทิ ปลากะปอง ป็องละ 25 บาท ขี้ยางโลละ 14 บาท คิดเฉลี่ยได้ไม่พอ, ยางตกเหลือคอก 3 โลไม่ถึง 100 ช่วยหน่อยลุงผู้

โดยจะมีการออกเดินทางพร้อมกันใน 6 จุด คือจุดที่ 1.สี่แยกควนหนองหงส์ อ.ชะอวด, 2.สามแยกสวนคึก อ.ร่อนพิบูลย์ 3.หน้าโลดัส อ.ทุ่งสง, 4.สี่แยกบ้านหนองดี อ.นาบอน, 5.บริเวณยูเทิร์นหน้าตลาดถั่วพรหมรา จ.นครศรีธรรมราช และ 6.หน้าโลดัส อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานข่าวแจ้งว่า จำนวนชาวสวนยางมาร่วมเริ่มเดินเคลื่อนประมาณ 100 คน แต่มีกลุ่มชาวสวนยางที่มียืนคัดค้านและมอบน้ำดื่มแก่กลุ่มผู้ประท้วงกันตลอดเส้นทาง โดยมีตำรวจ, ทหาร, ฝ่ายปกครองทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบจำนวนมากว่าผู้ชุมนุมและนอกเครื่องแบบจำนวนมากว่าผู้ชุมนุมและนอกเครื่องแบบจำนวนมากว่าผู้ชุมนุม

ส่วนบรรษัทกษัตริย์ภัณฑ์ ห้างเทศโก้ โลดัส สาขาเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นายไพโรจน์ ฤกษ์ดี แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางพาราบ้านสี่ง อ.เวียงสระ และผู้ประสานงานเครือข่ายปัญหาราคายางพาราใน จ.สุราษฎร์ธานี นำชาวสวนยางตั้งขบวนรอ แนวร่วมจาก จ.นครศรีธรรมราช และติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เบื้องต้นหากมีการปิดกั้นเส้นทางจะเดินทางลงไปสมทบที่ อ.ถั่วพรหมรา จ.นครศรีธรรมราชเท่าที่ทราบตำรวจไม่ได้ตั้งจุดสกัดเพียงแต่มีจุดตรวจเป็นช่วงๆ เพื่อถ่วงเวลา จึงเชื่อมั่นว่าไม่มีการสกัดใดๆ เพราะชาวสวนยางไม่ได้มีอาวุธอะไร

ด้าน พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ. จ.สุราษฎร์ธานี สั่งการไปยังหัวหน้าสถานีตำรวจทุกสถานี ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลกลุ่มเกษตรกรที่มารวมตัวกัน ไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนบริเวณพื้นที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษคอยดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

พล.อ.พงศ์จักร ปรึกษารัฐมนตรี ผกก.สภ.เขานิพนธ์ อ.เวียงสระ เปิดเผยว่า "ไม่ได้มีคำสั่งให้สกัดกั้นใดๆ ตำรวจเพียงอำนวยความสะดวก เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรใช้ช่องทางจราจรด้านซ้ายมือของตนในการเดินทาง

เนื่องจากถนนเอเชียเป็นเส้นทางหลักมีรถยนต์ใช้มาก

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผวจ.สุราษฎร์ธานี รรท.ผวจ.สุราษฎร์ธานี มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ให้ 1.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลถึงความเข้าใจแก่เกษตรกรในแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 2.ประสานบรรดาแกนนำให้ยื่นหนังสือไปยังรัฐบาล ผ่านผวจ.สุราษฎร์ธานี 3.ประสานแกนนำให้ยุติการชุมนุม เพราะรัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขปัญหามาแล้วเสร็จใน 7 วัน และ 4.ให้ดำเนินการตั้งกองอำนวยการและรายงานความเคลื่อนไหวของเกษตรกรให้จังหวัดทราบ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. ทุกวันในเวลา 19.00 น.เป็นต้นไป

ต่อมาเวลา 17.00 น. นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรี๊ดและชาวสวนยางรายย่อย (ส.ส.ย.) นำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่จะเดินทางมาจาก จ.นครศรีธรรมราช และอำเภอใกล้เคียงใน จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 150 คน และขบวนรถเกือบ 100 คัน เคลื่อนขบวนถึงบริเวณพื้นที่ ม.1 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมแจ้งข่าวว่า การมาของเกษตรกรชาวสวนยางในครั้งนี้ มาเพื่อแสดงพลังความเดือดร้อนของชาวสวนยางอย่างแท้จริง โดยวันนี้จะยุติเพียงเท่านี้ พร้อมให้เวลารัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายางภายใน 7 วัน ถ้าหากไม่มีอะไรดีขึ้น ชาวสวนยางพาราพร้อมที่จะแสดงพลังกันอีกครั้ง ทั้งนี้การขยับเคลื่อนในวันนี้ก็แค่ยกขบวนชาวสวนยางพารามาขับรถเล่นประจานความจนเท่านั้นเอง

ส่วนที่ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราบางส่วนที่รออยู่สำรวจตัวกันพูดคุยและพูดคุยปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ำ และเพื่อแสดงพลัง ความเดือดร้อน ไปถึงรัฐบาลที่หลังทราบว่าได้มีการแถลงการณ์ที่ อ.บ้านนาสาร ไปเรียบร้อยแล้วจึงต่างพากันทยอยเดินทางกลับ

วันเดียวกัน นายถวิล บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดผมายหลังการหารือร่วมกับผู้ส่งออกยางพารา 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บึงจิต จำกัด บริษัท ศรีตังเยอโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซกทีแลนด์ รัมเบอร์ จำกัด ว่า ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพารา เพื่อ

กำหนดมาตรการเสนอ กรม.พิจารณาในวันที่ 20 พ.ย.นี้ แยกออกเป็น 2 ส่วน

มาตรการที่ 1 เพื่อเสริมความเข้มแข็งชาวสวนยางและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(กทช.) ทั้งเจ้าของสวนและคนกรี๊ดยาง 1.4 แสนครัวเรือน จะเสนอกรม.ขอใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการอุดหนุนในปี'60 ที่กำหนดไว้ 15 ไร่ไร่ละ 1,500 บาท โดยแนวทางนี้ได้ให้ กทช.พิจารณาในรายละเอียดว่าควรจะเป็นเงินให้มากขึ้นกว่าไร่ละ 1,500 บาท หรือเพิ่มจำนวน ไร่ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางให้ได้มากที่สุด

มาตรการที่ 2 มอบหมายให้กทช. ประสานกับภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรให้ตั้งจุดรับซื้อยาง 3 ชนิดทั่วประเทศ คือยางก้อนถ้วย น้ำยางสด และยางแผ่นดิบ กรณีที่ราคาต่ำกว่าที่กำหนดคือ ยางก้อนถ้วย ชนิดยางแห้ง 100% กิโลกรัมละ 35 บาท น้ำยางสด กิโลกรัมละ 37 บาท และยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 40 บาท ให้กทช.เข้าไปขอเช่าสวนยาง โดยให้เงินกองทุนพัฒนายางพารา คาดว่าอยู่ที่กิโลกรัมละ 2-3 บาท ในทุกจุดรับซื้อจะมีเจ้าหน้าที่กทช.ระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าไปตรวจสอบการซื้อขายทุกครั้ง กรณีนี้จะใช้เงินประมาณ 10,000 ล้านบาท หากเงินในกองทุนไม่เพียงพอสามารถขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้

ส่วนการมาตรการใช้เงินในประเทศนั้นเตรียมเสนอให้นายกฯ เห็นชอบแนวทางการผลิตอุปกรณ์เครื่องนอนให้แก่หน่วยราชการ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล กระทรวงกลาโหม เป็นต้น โดยขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ทั้งหมด และแจ้งข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้ หากแนวคิดนี้ผ่านความเห็นชอบ กทช.จะต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องการรับซื้อน้ำยางกับสถาบันเกษตรกร

ขณะที่ในส่วนของการใช้ยางพาราในการทำถนนซึ่งเป็นโครงการของคมนาคม พบว่ามีปัญหาในเรื่องของราคาการก่อสร้าง เมื่อเทียบดูจะพบว่าถนนที่ทำจากยางพารามีราคาสูงกว่าการทำถนนโดยใช้คอนกรีตผลิตคอนกรีตครั้งหนึ่ง แต่ถ้าดูในแง่ความคงทน ถนนยางพารามีอายุใช้งานยาวนานถึง 7-8 ปี แต่ต่างจากถนนคอนกรีตซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปี ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ กำลังดูในทางกฎหมายว่า

รหัสข่าว: C-181116037106 (15 พ.ย. 61/07:51)

หน้า: 2/3



บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด(กรอบข่าย)

หัวข้อข่าว : ยาง-ปาล์มใต้เดือด รัฐทันที! อัดหมิ่นล้านช่วย

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 10215 หน้า : 1(ขวา),11

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าถ้าให้หน่วยงานราชการ เหล่านี้มาซื้อจะคิดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่ เพราะถนนยางพาราแพงกว่า

“ที่ผ่านมา กยท.เคยซื้อยางมาเก็บไว้ใน ปี’56-57 ประมาณ 100,000 ตัน เสียค่าเก็บ โทลิ่งปีละประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งเสียเงิน ไปโดยไม่ได้ประโยชน์ จึงเป็นเหตุผลให้ รัฐบาลนี้และกระทรวงเกษตรฯ ไม่สามารถนำ เงินไปซื้อยางพารามาเก็บไว้เฉยๆ ได้ นอกจาก กระทรวงเกษตรฯ ยังมีแนวทางจะรับประกัน รายได้ให้กับเกษตรกร โดยให้สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ทำการศึกษา คาด จะทราบผลภายใน 1 เดือน”

ขณะที่มาตรการระยะกลาง ได้เชิญบริษัท ผู้ผลิตยางล้อ 7 บริษัท ให้เข้าตั้งโรงงานใน ประเทศ กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะหารือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไทยผลิตยางพาราได้ 4.5 ล้าน ตัน แบ่งเป็นใช้ในประเศ 500,000 ตัน และ ส่งออก 4 ล้านตัน แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องเข้าใจว่าปัจจุบันกำลังซื้อของหลายประเทศประสบ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การกีดกันทางการค้า ทำให้การส่งออกมีปัญหา เกิดการกดราคาราย ยางพาราในประเทศ

นายเชิษม ฉาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน รัฐ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าร่วม 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง ยุติธรรม ปี 2561 ใช้งบประมาณดำเนินการ ไปแล้วกว่า 11,996 ล้านบาท เป็นน้ำยางชั้น 8,802.40 ตัน ยางแห้ง 785.85 ตัน ส่วนใหญ่ นำไปสร้างหรือปรับปรุงถนน อยู่ระหว่าง ดำเนินการและจัดซื้อจัดจ้างอีกกว่า 12,912 ล้านบาท เป็นน้ำยางชั้น 37,823.78 ตัน

สำหรับการซื้อยางตามโครงการส่งเสริม การใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจากนี้ จะ ดำเนินการผ่าน กยท. ซึ่งทำหน้าที่เป็นเป็น หน่วยงานหลักในการรวบรวมความต้องการ ใช้ยาง และเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อยาง ผ่านสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้น ทะเบียนกับ กยท. ก่อนหน้านี้หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการคิดปัญหาเรื่องงบประมาณ

และวิธีการจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางยังไม่ ได้ กำหนดราคากลางของการทำถนนยางพารา ดินซีเมนต์ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า แต่มี บางหน่วยงานในซึ่งงบประมาณปกติเพื่อดำเนินการ แล้ว ซึ่งในส่วนของงบกลาง ราชการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี 2561 ได้รับการจัดสรรเมื่อเดือนเม.ย. งบประมาณเพิ่มเติมได้รับอนุมัติไปเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกำลังเตรียมการจัดซื้อยาง ผ่าน กยท. ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

สำหรับราคายางแผ่นรมควันปรับตัวตาม สภาพตลาด ในขณะที่ยังคงมีความต้องการ ของผู้ซื้อภายในประเทศและมีปริมาณฝนตก ชุกในบางพื้นที่ปลูกยาง ราคากลางเปิดตลาด ประจำวันนี้อยู่ที่ 39.57 บาทต่อก.ก. โดยปิด ตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ราคอยู่ที่ 40.67 บาทต่อก.ก. ส่วนตลาดกลาง สงขลาอยู่ที่ 39.41 บาทต่อก.ก. และตลาด กลางสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ 39.37 บาทต่อก.ก.

วันเดียวกัน ที่ลานข้างโรงไม้ทรีพีลลี่ ตรง ข้างโรงเรียนบ้านไผ่โง้ง ริมถนนเพชรเกษม ด.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน นำโดยนาย ชโยคม สุวรรณวัฒน์ ประธานชมรมคนปลูก ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และชาวสวนยัง คงเผาผลปาล์มสดทั้งอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยมีเกษตรกรนำผลปาล์มมาบริจาคเพื่อให้ ฝายอย่างค่อเนื่องรวมแล้วกว่า 50 ตัน ซึ่งการ เผาครั้งนี้ เพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคापาล์มน้ำมันที่ ตกต่ออย่างหนัก พร้อมนำป้าย และภาพของ ผู้นำอย่างนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กับปาล์มน้ำมันมาติดตั้งไว้ด้วย

นายชโยคมกล่าวว่า จะเผาค่อเนื่องและ ขณะนี้ทางเกษตรกรในกลุ่มคนปลูกปาล์ม กำลังเริ่มเผาในอำเภอต่างๆ เพื่อขอระดับการ เรียกเรื่องในทุกอำเภอ เพื่อแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลนี้แก้ไขปัญหาราคापาล์มที่ตกต่ำไม่ได้ ทั้งที่ความเป็นจริงสามารถทำได้ทันที เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าควบคุม ใช้ใน ประเทศเพียงอย่างเดียว สามารถนำมาผลิต เชื้อเพลิง แต่กลับไปเผาผลผลิตที่ โรงไฟฟ้า บางปะกง ทั้งที่โรงไฟฟ้ากระบี่มีเครื่องผลิต จากน้ำมันปาล์มอยู่แล้ว และยังได้ลด อุปกรณจากโรงไฟฟ้ากระบี่ไปอีก ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็ไม่พอใจ เพราะโรง ไฟฟ้าบางปะกงกว่าจะผลิตได้ก็คืนปีหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ขยายพิกัดศุลกากรเกษตรอินทรีย์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 13718 หน้า : 8(กลาง)

ขยายพิกัดศุลกากรเกษตรอินทรีย์

■ สศก.เดินหน้าผลักดันส่งออก-ทุเรียนมูลค่าพุ่ง

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 - 2564 ได้กำหนดให้มีการจัดทำพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สศก. เป็นผู้ดำเนินการซึ่งที่ผ่านมา สศก. ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบให้จัดทำพิกัดศุลกากรสำหรับพิกัดศุลกากร ระยะที่ 1 สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มอีก 5 ชนิด นอกเหนือจากข้าว ได้แก่ ใบชาเขียว มะพร้าวอ่อน กะทิสำเร็จรูป มังคุด และ ทุเรียน ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 45/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมรหัสศุลกากรสินค้า ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น

สศก. ได้ติดตามสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว ตั้งแต่ประกาศกรมศุลกากรมีผลใช้บังคับ พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด ช่วง 7 เดือน มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 720 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.05 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของสินค้า 5 ชนิดนี้ และมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสินค้าอินทรีย์เฉลี่ยในช่วง 7 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 30.53 โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด รวมทั้งสิ้น 76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.16 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของสินค้าทั้ง 5 ชนิด อัตรา



ทัศนีย์ เมืองแก้ว

การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 105.15

สำหรับสินค้าที่มีปริมาณการส่งออกสูงสุดตามลำดับ คือ มะพร้าวอ่อนอินทรีย์ ทุเรียนอินทรีย์และทุเรียนอินทรีย์แช่เย็นแช่แข็ง กะทิอินทรีย์สำเร็จรูป ใบชาเขียวอินทรีย์ และมังคุดอินทรีย์ โดยปริมาณการส่งออกและมูลค่าการส่งออก 3 ลำดับแรก ได้แก่

มะพร้าวอ่อนอินทรีย์ (มีนาคม - กันยายน 2561) 475 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.59 ของปริมาณการส่งออกมะพร้าวอ่อนทั้งหมด และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.26 มูลค่าการส่งออกมะพร้าวอ่อนอินทรีย์ในช่วง 7 เดือน มีมูลค่า 20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.25 ของ

มูลค่าการส่งออกมะพร้าวอ่อนทั้งหมด ซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกหลัก

ทุเรียนอินทรีย์และทุเรียนอินทรีย์แช่เย็นแช่แข็ง (มีนาคม - กันยายน 2561) ส่งออก 193 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 ของปริมาณการส่งออกทุเรียนทั้งหมด

ตลาดส่งออกหลักได้แก่ จีน ทั้งนี้ ทุเรียนอินทรีย์และทุเรียนอินทรีย์แช่เย็นแช่แข็ง นับเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด โดยช่วง 7 เดือน คิดเป็นมูลค่า 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.17 ของมูลค่าการส่งออกทุเรียนทั้งหมด

กะทิอินทรีย์สำเร็จรูป (มีนาคม - กันยายน 2561) ส่งออก 52 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของปริมาณส่งออกกะทิสำเร็จรูปทั้งหมด และมีมูลค่าการส่งออกช่วง 7 เดือน รวม 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 ของมูลค่าการส่งออกกะทิสำเร็จรูปทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของใบชาเขียวอินทรีย์ และ มังคุดอินทรีย์ ยังไม่มีการส่งออกมากนัก ทั้งนี้ สศก. จะเตรียมเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้จัดทำพิกัดศุลกากรสำหรับชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม ในระยะที่ 2 รวมทั้งกำหนดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : เกษตรฯตื่นขอ'2หมื่นล้าน'จ่ายเงินอุดหนุนอุ่มสวนยาง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 11011 หน้า : 1(กลาง),4

เกษตรฯตื่นขอ'2หมื่นล้าน' จ่ายเงินอุดหนุนอุ่มสวนยาง

กรุงเทพฯ 15 พ.ย. เกษตรฯเร่งเสนอ ครม. ใช้งบ 1 หมื่นล้าน ชดเชยชาวสวนและคนกรีต 1.4 ล้านราย สั่ง กยท.ปรับตัวเลขให้ได้มากกว่าเดิมไร่ละ 1,500 บาท ดึงบอิก 1 หมื่นล้าน ถึง 5 เลือตั้งจุดรับซื้อทั่วประเทศ พร้อมชดเชยกรณีราคาต่ำกว่าที่กำหนด เล็งผลิตที่นอน-หมอน แจกนักเรียน-นักโทษ-โรงพยาบาล-ผู้มีรายได้น้อย

ราคายางพาราลดลงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวสวนเตรียมมอออกมาเรียกร้อง และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการ เมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมาให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์หาแนวทางช่วยเหลือภายใน 7 วัน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือ ร่วมกับผู้ส่งออกยางพารา 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัดว่า ได้หารือแนวทาง **อ่านต่อหน้า 1 4**

▶ ต่อจากหน้า 1

เกษตรฯ

แก้ปัญหาราคายางพาราเพื่อกำหนด มาตรการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวัน 20 พ.ย.นี้

สำหรับมาตรการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.มาตรการเสริม ความเข้มแข็งชาวสวนยางและพัฒนา อาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งเจ้าของสวนยางและ คนกรีตยาง 1.4 แสนครัวเรือน โดย จะเสนอ ครม.ขอใช้งบกลางที่เหลือ อยู่ 10,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงิน ช่วยเหลือในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการอุดหนุนปี 2560 ที่กำหนดไว้ 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยให้ กยท.ไป พิจารณาว่าควรเพิ่มเงินช่วยเหลือให้ มากขึ้นกว่าไร่ละ 1,500 บาท หรือเพิ่ม จำนวนไร่ให้เงินช่วยเหลือมากขึ้น

เพื่อช่วยชาวสวนยางให้ได้มากที่สุด **ขงหมื่นล้านจ่ายส่วนต่างราคา**

2.มาตรการรับซื้อยาง โดย มอบให้ กยท.ประสานกับภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรตั้งจุดรับซื้อยาง 3 ชนิดทั่วประเทศในกรณีที่ราคายาง ต่ำกว่ากำหนด ซึ่งกำหนดราคาอย่าง ก้อนน้ำหนักยางแห้ง 100% กิโลกรัมละ 35 บาท น้ำยางสด กิโลกรัมละ 37 บาท และยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 40 บาท

ทั้งนี้ให้ กยท.เข้าไปชดเชยส่วนต่าง จากเงินกองทุนพัฒนายางพารา ซึ่ง คาดว่าจะอยู่ที่ กิโลกรัมละ 2-3 บาท ในทุกจุดรับซื้อจะมีเจ้าหน้าที่ กยท. ไปตรวจสอบการซื้อขายทุกครั้ง และคาดว่าจะใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท หากเงินในกองทุนไม่เพียงพอ ก็ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้ แต่ถ้าวางราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปชดเชย

ส่วนการมาตรการใช้ยางใน ประเทศนั้นเตรียมเสนอ นายกรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางการผลิตอุปกรณ์ เครื่องนอเนให้หน่วยงานราชการ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม

โดยขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการใช้ อุปกรณ์ทั้งหมด และแจ้งข้อมูลกับ กระทรวงเกษตรฯ ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้ อย่างไรก็ตามหากแนวคิด นี้ผ่านความเห็นชอบ กยท.จะต้อง เป็นผู้ดูแลเรื่องกรรับซื้อน้ำยางกับ สถาบันเกษตรกรเพื่อนำมาผลิต อุปกรณ์การนอนตามความต้องการ **หนุนตั้งโรงงานผลิตล้อยาง**

นายกฤษฎา กล่าวว่า ส่วนการ ใช้ยางพาราในการทำถนนซึ่งเป็น โครงการของคมนาคม พบว่ามีปัญหา ในเรื่องของราคาการก่อสร้างเมื่อเทียบ ดูจะพบว่าถนนที่ทำจากยางพารา

มีราคาสูงกว่าการทำถนนโดยใช้ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตครั้งหนึ่ง แต่ถ้าวางในแง่ความคงทน ถนน ยางพารามีอายุใช้งานยาวนานถึง 7-8 ปี แตกต่างจากถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซึ่งมีอายุการใช้งาน 5 ปี

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ กำลังดู ในทางกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างว่า ถ้าให้หน่วยงานราชการ เหล่านั้นมาซื้อจะผิดว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ เพราะถนนยางพารา แพงกว่า

"ที่ผ่านมา กยท.เคยซื้อยาง มากเก็บไว้ในปี 2556-2557 ประมาณ 100,000 ตัน เสียค่าเก็บโกดังปีละ 120 ล้านบาท ซึ่งเสียเงินไปโดยไม่ ได้ประโยชน์ จึงเป็นเหตุผลให้ รัฐบาลนี้และกระทรวงเกษตรฯ ไม่สามารถนำเงินไปซื้อยางพารา มากเก็บไว้เฉยๆ ได้นอกจากกระทรวง เกษตรฯ ยังมีแนวทางจะรับประกัน รายได้ให้กับเกษตรกร โดยให้ **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ศึกษาภายใน 1 เดือน"

ขณะที่มาตรการระยะกลาง ได้เชิญบริษัทผู้ผลิตยางล้อ 7 บริษัทให้เข้าตั้งโรงงานในประเทศ กระทรวงเกษตรฯ จะหารือเพื่อ อำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไทยผลิตยางพารา ได้ 4.5 ล้านตัน แบ่งเป็นใช้ในประเทศ 500,000 ตัน และส่งออก 4 ล้านตัน แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องเข้าใจว่า ปัจจุบันกำลังซื้อหลายประเทศตกต่ำ การกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออก มีปัญหาจึงควรราคายางในประเทศ **เร่งหน่วยงานรัฐเพิ่มใช้ยาง**

นายเยี่ยม ดาวโรฤทธิ์รักษาการ ผู้ว่าการ กยท.กล่าวว่า การดำเนิน งานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของ หน่วยงานรัฐ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ

รหัสข่าว: C-181115011022 (15 พ.ย. 61/05:47)

หน้า: 1/2

iQNewsAlert

บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : เกษตรฯตื่นขอ'2หมื่นล้าน'จ่ายเงินอุดหนุนอุ้มสวนยาง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 11011 หน้า : 1(กลาง),4

ผ่านหน่วยงานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่เข้าร่วม 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ปี 2561 ใช้งบประมาณไปแล้ว 11,996 ล้านบาท เป็นน้ำยางขึ้น 8,802.40 ตัน ยางแห้ง 785.85 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่นำไปสร้างหรือปรับปรุงถนน และจัดซื้อจัดจ้างอีก 12,912 ล้านบาท เป็นน้ำยางขึ้น 37,823.78 ตัน สำหรับการซื้อยางตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐจากนี้ จะดำเนินการผ่าน กยท. ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมความต้องการใช้ยาง และเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อยางผ่านสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.

"ก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการติดปัญหาเรื่องงบประมาณ

และวิธีการจัดจ้างที่กรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้กำหนดราคากลางของการทำถนนยางพาราดีนซีเมนต์ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า แต่มีบางหน่วยงานใช้งบประมาณปกติเพื่อดำเนินการแล้ว ซึ่งในส่วนของงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี 2561 ได้รับการจัดสรรเมื่อเดือนเม.ย. งบประมาณเพิ่มเติมได้รับอนุมัติไปเมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกำลังเตรียมการจัดซื้อยางผ่าน กยท. ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร"

สำหรับราคาขายแผ่นรมควันปรับตัวตามสภาวะตลาด ในขณะที่ยังคงมีความต้องการของผู้ซื้อภายในประเทศ และมีปริมาณฝนตกชุกในบางพื้นที่ปลูกยาง

ราคากลางเปิดตลาด ประจำวันนี้อยู่ที่โลกรัมละ 39.57 บาท โดยเปิดตลาดสูงสุด ณ ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ราคาอยู่ที่ 40.67 บาท ส่วนตลาดกลางสงขลาอยู่ที่ 39.41 บาท และตลาดกลางสุราษฎร์ธานี อยู่ที่ 39.37 บาท

รหัสข่าว: C-181115011022 (15 พ.ย. 61/05:47)

หน้า: 2/2

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อข่าว : 'กฤษฎา'ถก5เสือแก๊ง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ฉบับที่ : 14858 หน้า : 1(กลาง),8,9

'กฤษฎา'ถก5เสือแก๊ง

**เล็งอัด2หมื่นล.ดันราคา
ตั้งเป้าหมายแผ่นดินโล40
'สมคิด'มั่นใจ'62ปีทอง
ปีโอไอจัดเพิ่ม-โปรลงทุน
ภาษีที่ดินเข้าสนช.วันนี้**

'สมคิด'พลิกสงครามการค้าสร้างโอกาส เผยปีโอไอ
ทำแผนส่งเสริมการลงทุนเพิ่ม ชงบอร์ด 19 พ.ย.
ดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าไทย ร่างกฎหมายภาษีที่ดิน-
สิ่งปลูกสร้างได้ฤกษ์เข้า สนช.วันนี้ (อ่านต่อหน้า 8)

ต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไปถึง 9 ครั้ง
โดยคณะ กมธ.แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ในสาระสำคัญ
คือการให้ร่าง พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามร่าง พ.ร.บ.นี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน คณะ กมธ.ยังได้
บัญญัติบทเฉพาะกาลมาตรา 90 ขึ้นมาใหม่
เป็นการกำหนดให้ใน 2 ปีแรกของการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้
ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีตามที่
มาตรา 90 บัญญัติ

จัดเก็บอัตรา0.15-1.2%

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. มีดังนี้
1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน
0.15% ของฐานภาษี 2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย เก็บอัตราไม่เกิน
0.3% 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์
อื่นนอกเหนือจาก (1) และ (2) เก็บอัตราไม่
เกิน 1.2% 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไว้ว่าง
เปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
เก็บอัตราไม่เกิน 1.2%

ต่อจากหน้า 1 แก๊ง

กม.ภาษีที่ดินเข้าสนช.15พ.ย.
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) วันที่ 15 พฤศจิกายน มีวาระ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่คณะกรรมการ
วิสามัญที่มี นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
คณะ กมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว หลังจาก



สัมมนาใหญ่ - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษงานสัมมนา
"THAILAND 2019 เมื่อคนเปลี่ยน แลนด์สเคป
ธุรกิจโลกเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะก้าวไปอย่างไร"
จัดโดย นสพ.ประชาชาติธุรกิจในเครือมติชน โดย
มีผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชนร่วมงาน ที่โรงแรม
ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (เทลิทรี) เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน

รหัสข่าว: C-181115020023 (15 พ.ย. 61/04:57)

หน้า: 1/5



บริษัท อินโฟเวสต์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'ฤษฎา'ถก5เสื่อแก๊ยง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 14858 หน้า : 1(กลาง),8,9

แจกบเฉพาะกาลช่วง2ปี

ทั้งนี้ยังมีบเฉพาะกาลกำหนดให้ช่วง 2 ปีแรกของการจัดเก็บใช้อัตราดังนี้ 1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 75 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.01% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.03% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.05% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.07% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี 0.1%

2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 25 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.03% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 25 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.05% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี 0.1% 3.สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 40 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.02% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 40 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 65 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.03% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 65 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 90 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.05% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 90 ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้อัตราภาษี 0.1%

จัดเก็บเพิ่มเป็นขั้นบันได

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตามข้อ 2 และ ข้อ 3 มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.02% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 75 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.03% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.05% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี 0.1% 5.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.3% มูลค่าของฐาน

ภาษีเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.4% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.5% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.6% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี 0.7% และ 6.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ มูลค่าของฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.3% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.4% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.5% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ให้ใช้อัตราภาษี 0.6% มูลค่าของฐานภาษีเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราภาษี 0.7%

จ้รัฐเร่งใช้ย่างทำถนน

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หามาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน 7 วัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ขณะที่เครือข่ายชาวสวนยางพาราเตรียมยกระดับเคลื่อนไหว เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมภาคเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สศท.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำอย่างยาวนาน ขณะที่สมาคมฯยืนยันว่าได้เปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองเสนอแนวทางทำให้ราคายางสูงขึ้น เพื่อให้ชาวสวนยาง 6 ล้านครัวเรือนตัดสินใจลงคะแนน เลือก

พรรคการเมืองที่มีแนวทางที่ชัดเจนมากที่สุด นายสุนทรกล่าวต่อว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการให้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน 7 วัน เชื่อว่าในทางปฏิบัติคงทำได้ยาก เพราะปัญหาเรื้อรังมานาน ทั้งที่สมาคมฯได้เสนอหลายแนวทางเพื่อกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ แต่การปฏิบัติยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะการประกาศนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำยางพาราไปใช้สร้างถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่ว

ประเทศ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดสเปก

“รัฐบาลต้องเร่งประกาศนโยบายให้ชัดเจน เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทุกจังหวัดประสานกับ อปท.นำน้ำยางดิบไปทำถนน โดยมีกรมกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจน ให้ อปท.สามารถใช้งบประมาณทำโครงการได้ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไม่กักท้วงเรียกเงินคืนในภายหลัง” นายสุนทรกล่าว

เลี้ยงขงกรม.ใช้2หมื่นล.ช่วยยาง

ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศ 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด ร่วมหารือ โดยนายกฤษฎาเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพารา เพื่อกำหนดมาตรการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวัน 20 พฤศจิกายนนี้ โดยจัดทำมาตรการแยกเป็น 2 ส่วนคือ 1.มาตรการเพื่อเสริมความเข้มแข็งชาวสวนยางและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งเจ้าของสวนยาง และคนกรีดยาง 1.4 แสนครัวเรือน ใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยอุดหนุนในปี 2560 ที่กำหนดไว้ 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท

นายกฤษฎากล่าวว่า 2.มอบให้ กยท. ประสานกับภาคเอกชน สถาบันเกษตรกรให้ตั้งจุดรับซื้อยาง 3 ชนิดทั่วประเทศ คือยางก้อนถ้วย น้ำยางสด และยางแผ่นดิบ กรณีที่ราคาต่ำกว่าที่กำหนดคือ ยางก้อนถ้วย ชนิดยางแห้ง100 % กิโลกรัม (กก.) ละ 35 บาท น้ำยางสด กก.ละ 37 บาท และยางแผ่นดิบ กก.ละ 40 บาท โดย กยท.จะชดเชยส่วนต่างใช้เงินกองทุนพัฒนายางพารา คาดว่าจะอยู่ที่ กก.ละ 2-3 บาท ในทุกจุดรับซื้อจะมีเจ้าหน้าที่ กยท. ระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าไปตรวจสอบการซื้อขายทุกครั้ง กรณีนี้จะใช้เงินประมาณ 10,000 ล้านบาท หากเงินในกองทุนไม่เพียงพอ สามารถขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้ แต่หากราคายางสูงกว่าที่กำหนดไว้ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าขอชดเชย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'กฎภูฏาน'ถก5เสื่อแก๊ยง

วันหยุดที่สบตี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 14858 หน้า : 1(กลาง),8,9

ทำถนนยางดีดข้อจำกัดม.จัดซื้อ

นายภูฏานกล่าวว่า ส่วนมาตรการการใช้ยางในประเทศนั้น เตรียมเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบแนวคิดการผลิตอุปกรณ์เครื่องนอน ให้แก่หน่วยราชการ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม เป็นต้น โดยขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ทั้งหมด และแจ้งข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ ภายในวัน 16 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม หากแนวคิดนี้ผ่านความเห็นชอบ กยท.จะต้องเป็นผู้ดูแลเรื่องการรับซื้อน้ำยางกับสถาบันเกษตรกรเพื่อนำมาผลิตอุปกรณ์การนอนตามความต้องการ ส่วนการใช้ยางพาราในการทำถนน ซึ่งเป็นโครงการของคมนาคม พบว่ามีปัญหาในเรื่องของการสร้าง เมื่อเทียบดูจะพบว่าถนนที่ทำจากยางพารามีราคาสูงกว่าการทำถนนโดยใช้ถนนแอสฟัลท์ที่ติดคอนกรีตครั้งหนึ่ง แต่ถ้าดูในแง่ความคงทนถนนยางพารามีอายุใช้งานยาวนานถึง 7-8 ปี ขณะที่ถนนแอสฟัลท์ที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี กระทรวงเกษตรฯ กำลังดูทางกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าถ้าให้หน่วยงานราชการเหล่านั้นมาซื้อจะคิดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพราะถนนยางพาราแพงกว่า

“ที่ผ่านมา กยท.เคยซื้อยางมาเก็บไว้ในปี 2556-2557 ประมาณ 100,000 ตัน เสียเงินค่าเก็บโกดังปีละประมาณ 120 ล้านบาท โดยไม่ได้ประโยชน์ จึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลนี้และกระทรวงเกษตรฯ ไม่สามารถนำเงินไปซื้อยางพาราเก็บไว้เฉยๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีแนวทางจะปรับประกันรายได้ให้กับเกษตรกร โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ทำการศึกษา คาดจะทราบผลภายใน 1 เดือน” นายภูฏานกล่าว และว่า นอกจากนี้จะมีมาตรการระยะกลาง โดยเชิญบริษัทผู้ผลิตยางล้อ 7 บริษัท ให้เข้าตั้งโรงงานในประเทศ กระทรวงเกษตรฯพร้อมจะหารือเพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไทยผลิตยางพาราได้ 4.5 ล้านตัน แบ่งเป็นใช้ในประเทศ 500,000 ตัน และส่งออก 4 ล้านตัน แต่เกษตรกรต้องเข้าใจว่าปัจจุบันกำลังซื้อของหลายประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การกีดกันทางการค้าทำให้การส่งออกมีปัญหา เกิดการกดราคา

ยางพาราในประเทศ

นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในลำดับที่หน้ากรมบัญชีกลางนัดหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการกำหนดราคากลางของพาราซอยลชีเมนต์ว่าจะมีสูตรคำนวณแบบไหน ราคากลางควรเป็นเท่าใด เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานราชการสร้างถนนยางพารา โดยกรมพยายามเร่งรัดสรุปเรื่องราคากลางให้เร็วที่สุด เพราะรับนโยบายมาจากรัฐบาล

ชาวสวนเผาผลปาล์มวันที่3

ที่ลานข้างโรงไม้ทรีพลีสิริ ริมถนนเพชรเกษม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน นำโดยนายชโยดม สุวรรณวัฒน์ ประธานชมรมคนปลูกปาล์ม น้ำมันแห่งประเทศไทย และชาวสวน ยังคงเผาผลปาล์มสดตั้งอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยมีเกษตรกรนำผลปาล์มมาบริจาคเพื่อให้เผอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 50 ตัน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาลดต่ำลงอย่างหนัก

นายชโยดมกล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มคนปลูกปาล์มกำลังเริ่มเผาปาล์มในอำเภอต่างๆ เพื่อยกระดับเรียกร้องในทุกอำเภอ ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้แก้ไขปัญหาราคาลดต่ำลงไม่ได้ ทั้งที่ความเป็นจริงสามารถทำได้ทันที เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าควบคุม ใช้ในประเทศเพียงอย่างเดียว สามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิง แต่กลับนำไปใช้ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งที่โรงไฟฟ้ากระบี่มีเครื่องผลิตจากน้ำมันปาล์มอยู่แล้ว และยังได้ถอดอุปกรณ์จากโรงไฟฟ้ากระบี่ไปอีก ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างไม่พอใจ เพราะโรงไฟฟ้าบางปะกงกว่าจะใช้ได้ต้องต้นปีหน้า

เครือข่ายมะพร้าวชุกกทม.

ที่ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพงษ์ศักดิ์ นุตระรักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกร เดินทางยื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หลังจากได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำครบ 1 เดือน และแม้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช มีมติตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวแล้ว แต่ที่ผ่านมามาตราการต่างๆ ไม่มีความคืบหน้า และหน่วยงานระดับจังหวัดไม่มีอำนาจตัดสินใจ การยื่นหนังสือวันนี้เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาตรการ

แก้ไขปัญหาราคาลดต่ำ ภายใน 15 วัน เนื่องจากราคาลดต่ำลงในพื้นที่ยังไม่ขยับขึ้น หากไม่มีความชัดเจนจะนำชาวสวนไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ กทม.ต่อไป

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า สำหรับข้อเสนอของเครือข่าย อาทิ ให้รัฐบาลแก้ไขระเบียบการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ โดยห้ามนำเข้ามะพร้าวผลทุกชนิด ยกเว้นเพื่อการวิจัย และให้นำเข้ามะพร้าวชาวในปริมาณตามที่ขาดแคลน ลดเวลาการนำเข้าจาก 7 เดือนเหลือ 3 เดือน คือในเดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมทั้งเร่งรัดตั้งด่านคุมเข้มบริเวณแนวชายแดน เพื่อสกัดมะพร้าวเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน

นายพงษ์ศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนั้น ขอให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการควบคุมการขนย้ายมะพร้าวแก่ เนื้อมะพร้าวชาว ทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยใช้บังคับทั่วประเทศ เป็นต้น

ยางเมืองคอนเคลื่อนขบวน

ที่บริเวณสี่แยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรชาวสวนยางทยอยนำรถยนต์ทุกชนิดมาจอดริมถนนสาย 41 (ชาล่อง) เพื่อเดินทางไปสมทบตามจุดที่กำหนดไว้ 6 จุด ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปสู่บริเวณโคออป สุราษฎร์ธานี และพบว่าตั้งแต่ช่วงเย็นวานจนถึงเช้านี้ มีการสนธิกำลังทั้งปกครอง ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่เพื่อต่อรองให้หยุดการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ โดยพยายามพูดคุยกับแกนนำภายในแต่ละพื้นที่

นายศักดิ์สุภะดี ศรีประศาสน์ แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา ร่ายยาวภาคใต้ กล่าวว่า ในวันที่ชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นกลุ่มชาวสวนยางที่ได้รับบาดเจ็บจริง ขณะที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน คาดว่าจะมีชาวบ้านจากพื้นที่ต่างๆ มารวมไม่ต่ำกว่า 300 คน ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง ตั้งเวลา 14.00 น.เป็นต้นไป เพื่อบอกรัฐบาลให้รู้ว่าจะให้ความสำคัญและใส่ใจกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'กฤษฎา'ถก5เสื่อแก๊ยง

วันหยุดที่สบตี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 14858 หน้า : 1(กลาง),8,9

“แม้ ครม.จะมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาภายใน 7 วัน ก็ไม่เป็นผล เพราะไม่เชื่อแล้วว่าภายใน 7 วัน รัฐบาลจะเอาจริงในเรื่องนี้ ยืนยันว่าการรวมตัวครั้งนี้ ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น” นายศักดิ์สฤตศักดิ์กล่าว

‘สมคิด’ขู่ว่า 62ปีทองลงทุนไทย

ที่โรงแรม ดิ แอทอินน์ โฮเทล เบ็งคอก (เพลินจิต) หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจัดงานสัมมนา “Thailand 2019 เมื่อคนเปลี่ยน แลนด์สเคปธุรกิจโลกเปลี่ยน ธุรกิจไทยจะก้าวไปอย่างไร” โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจ ร่วมบรรยายพิเศษ ได้แก่ นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายศุภกวี สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังคับคั่ง เต็มห้องจัดงานสัมมนา

นายสมคิดกล่าวว่า ปี 2019 (2562) จะเป็นโกลเด้นเยียร์ (ปีทอง) ของไทยของการลงทุน เป็นปีที่กำลังเวลคัม (ต้อนรับ) คนที่มาลงทุนในประเทศไทย เพราะล่าสุดนายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีแผนจะร่วมกันลงทุนในประเทศที่สามเพื่อพัฒนาประเทศที่สามเจริญยิ่งขึ้น เป็นหมากสำคัญของการจับกับญี่ปุ่น หลังเกิดสงครามการค้า

ระหว่างจีนกับสหรัฐ ซึ่งนายญี่ปุ่นระบุว่าเป้าหมายสำคัญคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไทยคือหนึ่งในนั้น “อีอีซี (โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) เรียกได้ว่าวันที่พยายามสร้างขึ้นมา 2-3 ปี พยายามสร้างให้เห็นว่าไทยมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองเข้าไปอยู่ในใจผู้นำทั้งสองประเทศแล้ว ถ้าเราไม่สามารถต่อยอดก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร” นายสมคิดกล่าว

ย้ำเกิดมือบประมุขอาเซียนจบเห่

นายสมคิดกล่าวว่า สงครามการค้าที่เกิดขึ้นอาจสร้างปัญหาแต่ก็สร้างโอกาสด้วย ขณะนี้สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการส่งเสริม

การลงทุนเพิ่มเติม คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) บีโอไอ พิจารณาในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ รายละเอียดที่ออกมาเชื่อว่า จะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายรัฐบาลถือว่าสำคัญมากในภาวะเช่นนี้ ซึ่งปีหน้ามีโครงการลงทุนเยอะ จะไม่ปล่อยให้แช่แข็ง และผลักดันให้วิสาหกิจใช้จ่ายต้องเป็นไปตามเป้าหมายอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะมีการลงทุน 2-3 แสนล้านบาท แต่ก็มีความเสี่ยงข้อสำคัญที่กำลังส่งมาที่ไทยคือเรื่องเลือกตั้งต่างประเทศไม่สนใจว่าเลือกหรือไม่เลือก แต่สนใจความต่อเนื่องเชิงนโยบายมีหรือไม่ ไม่อยากไปประเทศซึ่งมีจลาจลอยู่ท้องถิ่น ซึ่งปีหน้าไทยเป็นประธานอาเซียน ก็ขอเลยหนึ่งเรื่องสร้างซ้ำเมื่อ 10 ปีที่แล้วไม่ได้ มีดราม่าใหญ่ มือบปิดโรงแรม ผู้นำต่างประเทศขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีแทบไม่ทัน “ถ้าซ้ำอีก โอกาสไทยจะหมด การเลือกตั้งต้องเป็นการเลือกตั้งที่สุ่มๆ สู้กันในเกมไม่ว่าจะพรรคไหน” นายสมคิดกล่าว (อ่านรายละเอียด น.2)

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นการที่ธุรกิจประเภทใด ก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายเหมือนกัน นับตั้งแต่ 33 ปีก่อนจะเข้ามาดูแลและบริหารศูนย์การค้าในเครือของบริษัท ศูนย์การค้าเหล่านั้นล้วนเจอกับช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตและความท้าทายมาแล้วมากมาย แต่ยังมียืนหยัดและผ่านพ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตค่าเงินบาท ภาวะเศรษฐกิจผันผวน เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองหรือการทำรัฐประหาร ซึ่งไม่เพียงแต่ดิจิทัลสลับชั้นในปัจจุบันเท่านั้นที่ต้องผ่านไปให้ได้ อย่งการประกาศการลงทุนสร้างไอคอนสยาม ท่ามกลางวิกฤตเหตุการณ์ทางการเมืองไม่สงบในประเทศ เกิดรัฐประหาร ถือว่าท้าทายมากในการจะดึงความเชื่อมั่นจากต่างชาติกล้าเข้ามาลงทุนด้วย แต่ผ่านมาได้ สิ่งที่ได้ก็คือต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ (อ่านรายละเอียด น.2)

ปตท.ยังรอประเมินผลโอสปีดนิ่งก่อน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคาน้ำมันในปี 2019 จะอยู่ที่ 65-80 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล อย่างไรก็ตาม สถานการณ์

ราคาค่อนข้างมีความผันผวน บริษัทต้องปรับตัวมีการป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วและมีทีมมอนิเตอร์ราคาน้ำมันทุกวัน ขณะนี้ยังรับได้ ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ อัตราแลกเปลี่ยน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

แก๊ยง

เปลี่ยนที่หากอ่อนค่าจะมีผลดีต่อการส่งออกและการค้า แต่หากอ่อนเกินไปจะมีผลต่อการนำเข้าซึ่งไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบ

นายชาญศิลป์กล่าวว่า ภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ปตท. พิจารณา

เรื่องการลงทุนเดินหน้าลงทุนห้องเย็นในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก นอกจากนี้ ความคืบหน้าการร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้ามหานครเชื่อม 3 สนามบิน รอความชัดเจนการประมูลก่อนจะเข้าไปเจรจาอีกครั้ง

นายชาญศิลป์กล่าวด้วยว่า ความต้องการใช้พลังงานมีทิศทางขยายตัวตามเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับความต้องการใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แต่หลังจากที่มีความกังวลภาวะโลกร้อนต้องการลดเรือนกระจก จึงมีการปรับตัวไปใช้พลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ จากเดิมมีความไม่แน่นอนและราคาแพง แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาแบตเตอรี่ (เอ็นเนอร์จีสตอเรจ) ทำให้มีความมั่นคงและราคาถูกลงเรื่อยๆ รวมทั้งทิศทางการใช้รถไฟฟ้า (อีวี) ที่มากขึ้น ในส่วนของไทยแม้ปริมาณยังไม่มากราว 1 พันคัน จากรถทั้งหมดที่ 39 ล้านคัน แต่เชื่อว่าเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเป็นเรื่องท้าทายของ ปตท.ที่ต้องปรับตัวรองรับในสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการพลังงานรูปแบบใหม่ นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐภาคเอกชน ซึ่งการแข่งขัน ปตท.ไม่สามารถผูกขาดได้

เปิด10เทรนด์ใหม่ท่องเทียวโลก

“บริษัทมีการลงทุนกลุ่มธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ เข้ามาพัฒนา



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : 'กฤษฎา'ถก5เสื่อแก๊ยง

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ : 14858 หน้า : 1(กลาง),8,9

ดูแลเรื่องของโรงแยกก๊าซ การใช้โดรนในการดูแลแปลงจุดเจาะก๊าซในอ่าวไทย ใช้บิกดาตัววิเคราะห์เรื่องความต้องการของลูกค้า เป็นต้น และมีการสร้างธุรกิจใหม่ หรือนิวเอสเคิร์ฟ ร่วมกับภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันการเงิน และเอกชนอื่น เพราะไม่สามารถทำคนเดียวได้ นอกจากนี้ บริษัทก็ยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีหลายโครงการที่ยังคงสนับสนุนสร้างป่า ธรรมชาติให้กับชุมชน และสนับสนุนการทำของผู้พิการ" นายชาญศิลป์กล่าว

นางศุภจี สุธรรมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุลิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2019 การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจการให้บริการไปสู่ธุรกิจการสร้างประสบการณ์ ผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับตัวให้สามารถมอบความสะดวกสบาย ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภค โดย 10 เทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวโลก ได้แก่ 1.ผลกระทบของธุรกิจโมเดลใหม่ เช่น แอร์บีเอ็นบี 2.การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง อาทิ การเข้ามามีบทบาทของเอไอ 3.กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากเดิม อาทิ นักท่องเที่ยวตะวันตกถูกแทนที่ด้วยกลุ่มชนชั้น

กลางในเอเชีย 4.การรวมสิ่งต่างๆ และใช้ร่วมกัน 5.การตลาดที่รายบุคคลจะกลายเป็นคีย์สำคัญ 6.ระบบโครงสร้างสาธารณะจะสำคัญยิ่งขึ้น 7.การพบกันของระบบเก่ากับนักท่องเที่ยวใหม่ที่จะต้องปรับปรุงระบบ 8.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะได้รับความนิยม 9.การตลาดแคลนแรงงานภาคท่องเที่ยว และ 10.การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาใน 3 ส่วนเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคและยืนอยู่ในตลาด

ชี้ปีหน้าท้าทายจีดีพีโตต่ำกว่า4%

นางศุภจีกล่าวว่า ได้แก่ สร้างการตลาดรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างความประทับใจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบขององค์กรในทุกด้าน รวมถึงสร้างความประทับใจที่แตกต่างเพื่อยืนอยู่ในตลาดให้ได้ยาวนาน นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังต้องการการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างสาธารณะ การเพิ่มแรงงานด้านท่องเที่ยว การเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยว การเพิ่มความปลอดภัย การส่งเสริมและบังคับใช้กฎระเบียบและใบอนุญาต การสร้างความตื่น

ตัวด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และการโปรโมตเมืองรองเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ เป็นต้น ซึ่งดุลิตธานีได้ปรับตัวโดยขยายธุรกิจที่เคยมุ่งเน้นบริการแบบพูลเซอร์วิสสู่เชิงเมนต์อื่นๆ ในการทำธุรกิจ อาทิ การเปิดตัวแบรนด์โลฟส์โตล์บูท การร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพแท้จริง เพื่อขยายการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน และสร้างความประทับใจไปทั่วโลก

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2019 หรือปี 2562 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก มองว่าอัตราขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) อาจจะโตต่ำกว่า 4% ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัวและการส่งออกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ คืออีอีซี ที่ภาครัฐผลักดันและสนับสนุน โดยเฉพาะการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ถือเป็นงานนำเอาทรัพย์สินปัจจุบันที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐคาดหวังว่าจะเกิดเป็นรูปธรรมให้ได้ภายในปี 2019 ส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 4.3% จากการบริโภคภายในประเทศโตต่ออยู่ที่ 4.3% การลงทุนภาคเอกชน 3.5% ส่วนด้านอื่นๆ ไม่ได้เติบโตสูงมาก ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำและค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยยังดูแข็งแกร่งและมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างสูง "ความเสี่ยงเศรษฐกิจคือเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ ซึ่งต้องติดตามการพบกันในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ที่กรุงบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ส่วนปีหน้าคือเรื่องการเมืองในประเทศและรัฐบาลใหม่จากการเลือกตั้งจะมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร" นายศุภวุฒิกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
หัวข้อข่าว : ชงแพ็คเกจจูงจูงราคาขาย

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ฉบับที่ : 8041 หน้า : 1(ล่าง),2

ชงแพ็คเกจจูงจูงราคาขาย

กรุงเทพฯ ● ชาวสวนยางเดินหน้ารวมพล แสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเดือดร้อนจริงไม่มีการเมือง “กฤษฎา” ประชุมด่วน เตรียมชง ครม. 20 พ.ย.ออกแพ็คเกจจูงจูงราคา ยาง ระยะสั้นใช้ชง 20,200 ล้านบาทขยายต้นทุนคาร์บรื้อมือ

สถานการณ์ราคาขายพาราเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ราคาน้ำยางสดตกอยู่ที่ กิโลกรัมละ 28-31 บาท, ยางก้อนถ้วย 12-15 บาท และยางแผ่น กก.ละ 32-35 บาท ทำให้กลุ่มชาวสวนยางยังคงเดินหน้ารวมพลกดดันรัฐบาลให้แก้ไขปัญหานี้ โดยกลุ่มชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นัดรวมพล 5 จุด และเคลื่อนขบวนรณรงค์หน้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออป) ขณะที่ยกกลุ่มเกษตรกรสวนยาง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานีเองก็รวมตัวบริเวณแยกใกล้ห้างโลตัสเวียงสระ เพื่อรอตติดตามความเคลื่อนไหวจากชาวสวน จนนครศรีธรรมราช

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา รាយย่อยภาคใต้ กล่าวว่า ชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ และสุดทนกับความลำบากที่เกิดขึ้น ชาวบ้านอยากจะได้แสดงออก

อ่านต่อหน้า 2

ชงแพ็คเกจ

เชิงสัญลักษณ์ให้รัฐบาลได้รับรู้ และในวันที่ 20 พ.ย.ที่ จ.ตรัง ก็เตรียมจัดกิจกรรมมารวมตัวกันด้วย

“การรวมตัวครั้งนี้ไม่ใช่ขับไล่รัฐบาล เพราะถ้าใครไม่ชอบ พล.อ.ประยุทธ์ก็แค่ไม่เลือกในการเลือกตั้งสมัยหน้า ไม่มีการเมืองเกี่ยวข้อง หรือมีเบื้องหลังใดๆ ทั้งสิ้น แต่เพราะเดือดร้อนจริงๆ” นายศักดิ์สิทธิ์ระบุ

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย ระบุว่า ที่ผ่านมาชาวสวนยางได้ยื่นเรียกร้องขอความช่วยเหลือมาตลอด แต่กลับเงียบไม่มีความก้าวหน้าใดๆ จึงต้องเคลื่อนไหวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาการขาดรายได้ของชาวสวนยางพาราภายใน 7 วันนั้น จากการประชุมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ 5 ราย ก็ได้ข้อสรุปว่า จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณค่าชดเชยการขาดรายได้แก่ชาวสวนยางพารา ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ กยท. 1,400,000 ครัวเรือน จากเดิมที่เคยจ่ายไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนจะไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้ทั้งเจ้าของสวนและผู้รับจ้างกรีดยาง ซึ่งปกติแล้วชาวสวนยางแบ่งสัดส่วนกันร้อยละ 60:40 ซึ่งขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มจำนวนให้มากกว่าไร่ละ 1,500 บาท หรือยังคงอยู่ที่ไร่ละ 1,500 บาท แต่เพิ่มจำนวนไร่ต่อครัวเรือนให้มากกว่า 15 ไร่ ซึ่งไม่ต่างจากการช่วยเหลือเมื่อปี 2560 โดยใช้งบกว่า 10,200 ล้านบาท

นายกฤษฎากล่าวว่า ยังจะทำระบบรักษาเสถียรภาพราคาขายพารา โดยราคาที่เกษตรกรควรขายได้ขณะนี้ สำหรับราคาน้ำยางสด กก.ละ 37 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 37 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ 40 บาท โดยกำหนดงบประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นจะใช้ของ กยท. หากไม่เพียงพอจะเสนอขอชดเชยจากภาคเอกชนรับซื้อต่ำกว่าราคาตั้งกล่าว รัฐจะชดเชยให้กิโลกรัมละ 2 บาท ทั้งนี้ กยท. จังหวัดจะเข้าไปดูแลปริมาณการขายอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการแข่งขันจริง ทั้งนี้ ระบบรักษาเสถียรภาพราคาขายพาราจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ราคาขายพาราที่ตกต่ำอยู่จะดีขึ้นในระดับที่เกษตรกรคุ้มทุน

“ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าต้องกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ร่วมกับลดปริมาณน้ำยางดิบลงให้ได้ จากปัจจุบันกรีดยางออกสู่ตลาดปีละ 4,500,000 ตัน สมควรลดลงเหลือ 4,000,000 ตัน” นายกฤษฎากล่าว และว่า ไทยส่งออกยางพาราได้ปีละ 4,000,000 ตัน ที่เหลืออีก 1,500,000 ตันอยู่ในประเทศ แต่ใช้ไม่หมด จึงล้นตลาดคราคร่ามาตลอด จากนั้นไปไม่สามารถทำการส่งออก

เป็นหลักได้ เนื่องจากมีหลายประเทศที่ปลูกยางพาราเพื่อส่งออกเช่นกัน ดังนั้นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางจึงเป็นแนวทางที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการลดภาษี

นายกฤษฎากล่าวต่อว่า ยังมีมาตรการที่ทำได้คือให้ กยท.ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดทำเครื่องนอน ทั้งที่นอนและหมอนจากยางพารา มอบให้โรงพยาบาล โรงเรียนประจำ สถานสงเคราะห์ ค่ายทหารและเรือนจำ โดยให้ กยท.รับซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 37 บาท โดยจะเสนอขอชดเชยงบกลางมาดำเนินการ ซึ่งปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณจากที่หน่วยงานเหล่านี้ต้องจัดสรรงบเพื่อซื้อเครื่องนอนมาสนับสนุนการใช้ยางพารา โดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการใช้ยางสดให้ได้ 170,000 ตัน ในปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะเริ่มรับซื้อทันทีที่ทราบปริมาณความต้องการใช้ ส่วนยางค้างสต็อกที่เริ่มเสื่อมคุณภาพประมาณ 104,000 ตัน จะนำไปทำแผ่นปูพื้น โดยสั่งการให้ กยท.เร่งสำรวจข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กยท.จะผลิตให้แก่โรงเรียนและสนามกีฬาที่ต้องการ

“ยังได้ประสานงานกระทรวงการคลัง เพื่อให้พิจารณาว่าสามารถออกประกาศระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการการใช้ยางพาราในภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่ยังมีงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการนี้ อีกกว่าหมื่นล้านบาทมาซื้อยางพาราไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามเป้าหมาย 200,000 ตัน จากปัจจุบันใช้ไปเพียง 8,800 ตัน เนื่องจากที่ผ่านมายังติดขัดปัญหาระเบียบพัสดุ ที่ต้องซื้อของราคาต่ำที่สุด แต่มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งทำระบบประกันรายได้ของชาวสวนยางพารา โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ กระทรวงจะนำเสนอในที่ประชุม ครม.ในวันที่ 20 พ.ย.นี้” นายกฤษฎาระบุ.



กรู๊นพระราชทาน...นายภิญญา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีถวายผ้าพระกรู๊นพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561 โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และพนักงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

★ ทางลัดสายเปลี่ยว ★



จากถนนเลียบคลองบางเขน มีซอยทางลัดเข้ามาเชื่อมภายใน ม.เกษตรศาสตร์และหลายหน่วยของกระทรวงเกษตรฯ และเชื่อมซอย พหลโยธิน 45 ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวมีต้นไม้ใหญ่ รกครึ้มและมีผู้นำซากศพพระภูมิมาวางไว้ข้างทางผ่านมาช่วงกลางคืนพา วังเวง วานเพิ่มแสงสว่างและอุปกรณ์ป้องกันขอบทางด้วย

รับรางวัล ● H.E.Veng Sakhon (ที่ 4 จากขวา) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ราชอาณาจักร กัมพูชา มอบ 3 รางวัลแก่ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา ในงานมหกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรมแห่งปีของกัมพูชา : Cambodia International Agriculture, Food & Livestock Show 2018 ได้แก่ รางวัล Most Outstanding

Feed Producer Award, Most Outstanding Integrator Award และ Most Outstanding Meat Processor Award จากทั้งหมด 12 สาขา รางวัล สะท้อนความสำเร็จ ในการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้แนวคิด "Leading Agro-Industrial and Food Conglomerate" ควบคู่กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนเกษตรกร กัมพูชา เพื่อพัฒนาภาค



การเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการผลิตปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายวิทยา เกียรียงไกรวิทย์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นำคณะผู้บริหารซี.พี. กัมพูชา เข้ารับรางวัลและจัดแสดงผลงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ DIECC เกาะเพชร กรุงเทพมหานคร

ชงควักกระเป๋า2หมื่นล. อุ่มราคาขายงาย จ่ายชดเชย1.5พัน/ไร่ มือบยารวมพลกตตัน สดทนตกเหลือ3โลร้อย ป้าล้มเผาโชว์ทุกอำเภอ

“กฤษฎา” เตรียมของบกลาง 2 หมื่นล้าน อุ่มราคาขายงาย ตกต่ำ จ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยาง ชดเชยจากการขาดรายได้ ไร่ละ 1.5 พันบาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ พร้อมเตรียมมาตรการแก้ไขด้วย ชาวสวนยางเมืองคอนรวมพลสมทบสุราษฎร์ธานี กดดันให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหายางตกเหลือ 3 กิโลร้อย ขณะชาวสวนป้าล้มกระบี่ไม่พอใจรัฐแก้ปัญหาป้าล้ม ▶ ต่อ : อุ่มยาง -หน้า 10

อุ่มยาง

ราคาตกไม่ได้ ยกระดับเผาโชว์ทุกอำเภอ
เมื่อบ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยชาวสวนยางพาราที่ประสบปัญหา

ราคาขายตกต่ำจึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนภายใน 7 วัน ซึ่งจากการประชุมกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายชาวสวนยางพาราผู้แทนสมาคมยางพาราและบริษัท ผู้ส่งออกยางพารา รายใหญ่ 5 ราย ได้แก่ บริษัทไทยฮั้วรับเบอร์,บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี,

บริษัทเซาท์แลนด์รับเบอร์,บริษัทวงศ์บัณฑิต และบริษัทไทยรับเบอร์ลาแท็คซ์กรุ๊ป เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหาราคายางพาราที่ตกต่ำต่อเนื่อง

ทางกระทรวงเกษตรฯจะเสนอกรม.อนุมติงบประมาณค่าชดเชยการขาดรายได้แก่ชาวสวนยางพาราซึ่งขึ้นทะเบียนกับกยท. 1,400,000 ครัวเรือน จากเดิมที่เคยจ่ายไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้ทั้งเจ้าของสวน และผู้รับจ้างกรีดยาง ซึ่งปกติแล้ว ชาวสวนยางแบ่งสัดส่วนกันร้อยละ 60 : 40 ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มจำนวนให้มากกว่าไร่ละ 1,500 บาท หรือยังคงอยู่ที่ไร่ละ 1,500 บาท แต่เพิ่มจำนวนไร่ต่อครัวเรือนให้มากกว่า15ไร่ โดยใช้งบกว่า 10,200 ล้านบาท จะไม่ต่างจากการช่วยเหลือ เมื่อปี’60 นอกจากนี้ ยังจะทำระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราโดยราคาที่เกษตรกรควรขายได้ขณะนี้

สำหรับราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ 37 บาท ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ 37 บาท ยางแผ่นรมควันกิโลกรัมละ 40 บาท โดยกำหนดงบไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท เบื้องต้น จะใช้งบของกยท.หากไม่เพียงพอ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13718

หน้า: 1(บน), 10

Col.Inch: 138.34 Ad Value: 172,925

PRValue (x3): 518,775

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ชงควักกระเป๋า 2 หมื่นล. อุ่มราคาขาย จ่ายชดเชย 1.5 พันไร่



▲ **กตตัน :** ชาวสวนยางหลายจังหวัดภาคใต้ เดินทางมารวมตัวกันที่สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือโค-อ็อป เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหามาตรการช่วยให้ราคายางสูงขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้จังหวัดจะส่งหนังสือให้นายอำเภอสกัดกั้นมิอับไม่ให้มาชุมนุมก็ตาม

จะเสนอของบกลางจากรัฐบาล โดยกยท. จังหวัด จะไปดูแลปริมาณการขายอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการแข่งขันจริง ซึ่งระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพารา จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำอยู่จะดีขึ้นในระดับที่เกษตรกรคุ้มทุน

และประชุมเห็นตรงกันว่า จำเป็นต้องกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น ร่วมกับลดปริมาณน้ำยางดิบลงให้ได้จากปัจจุบันมีการกรีดน้ำยางออกสู่ตลาดปีละ 4,500,000 ตัน สมควรลดลงเหลือประมาณปีละ 4,000,000 ตัน

นอกจากนี้ได้เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ ให้ กยท.ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดทำเครื่องนอนทั้งที่นอนและหมอนจากยางพารามอบให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียนประจำ สถานสงเคราะห์ ทั่วยุทธ และเรือนจำ โดยให้กยท. รับ

ซื้อน้ำยางดิบจากเกษตรกรราคาไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 37 บาท จะประสานงานกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อให้พิจารณาว่า สามารถออกประกาศระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการการใช้ยางพาราในภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ยังมีงบประมาณสำหรับสนับสนุนโครงการนี้ อีกกว่าหมื่นล้านบาทมาซื้อยางพาราไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ตามเป้าหมาย 200,000 ตัน ทั้งในการทำถนนยางพาราดีนซีเมนต์ กระทรวงเกษตรจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรม. วันที่ 20 พ.ย.นี้

ก่อนหน้านี้ เกษตรกรชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราชที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำเหลือราคาน้ำยางสด 3 กิโลกรัมต่อ 100 บาท รวมตัวกัน ที่จุดสตาร์ท 6 จุดคือจุดที่ 1 จากแยกควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จุดที่ 2 แยกสวนผัก อ.ร่อนพิบูลย์ จุดที่ 3 จากหน้าโลดัสทุ่งสง จุดที่ 4.จากแยก

หนองดี จุดที่ 5 จากบริเวณยูเทิร์น หน้าตลาดถ้ำพรหมรา จ.นครศรีธรรมราช จุดที่ 6 จากแยกเวียงสระตรงข้ามโลดัส จ.สุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าไปสหกรณ์สุราษฎร์ธานีหรือโค-อ็อป อ.พุนพิน

การเดินทางนี้ ชาวสวนยางมีการนำรถยนต์ที่บรรทุกน้ำยางและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมติดป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือราคายางที่ตกต่ำ ตลอดเส้นทางที่ขบวนมือบชาวสวนยางเคลื่อนพล มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ดูแลรักษาความสงบเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้น

ขณะที่แกนนำชาวสวนยางได้ปราศรัยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำโดยเร็วพร้อมออกแถลงการณ์พร้อมยื่นหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี อีกทั้งยังมีความประสงค์จะพบนายกษหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับทุกข์ ไม่ใช่ปล่อย

ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก นายทุนนักธุรกิจ เข้าพบ
เท่านั้น

ด้าน นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ปรชป.)
กล่าวชื่นชม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกฯ และหัวหน้าคสช. ที่รับปากจะช่วยเหลือ
น้องชาวสวนยางที่กำลังประสบปัญหาหาค่า
ตกต่ำเรี่ยไรหนังสือถึงนายกฯ มาหลายหน
แล้ว ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาค่าขายพาราซึ่ง
ได้เสนอรัฐบาลไปหลายประเด็น ทั้งเร่งใช้ยาง
ภายในประเทศตามที่ประกาศไว้ 2 แสนตัน
แต่ตอนนี้ทำได้แค่ 1,190 ตัน รวมทั้งการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และล่าสุดคือ
เรื่องของเงินทุนหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับยาง อาทิ สหกรณ์หลายสหกรณ์เงินทุน
เริ่มขาดเงินทุนหมุนเวียน แม้กระทั่งชาวสวน
ยางก็ประสบความเดือดร้อน เพราะฉะนั้น
รัฐบาลที่มีธนาคารที่เป็นของรัฐควรให้เงินกู้
ดอกเบี้ยต่ำกับสถาบันที่เป็นเกษตรกรรวม
ทั้งเกษตรกรรายย่อยด้วย

ในขณะที่นายฐานิส เอ่งฉ้วน
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เหนือ
คลอง จ.กระบี่ นำสมาชิก พร้อมชาวบ้าน
กว่า 100 คน รวมตัวยื่นหนังสือผ่านนาย
ไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลองยัง
ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เพื่อเรียกร้องให้นำน้ำมันปาล์ม เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้า
กระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อลดปริมาณ
น้ำมันปาล์มในสต็อกกว่า 3 แสนตัน พุง
ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มตาม
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 พ.ย. 2561

นายฐานิส กล่าวว่า โรงไฟฟ้า
กระบี่ เคยใช้น้ำมันปาล์มดิบมาผลิตกระแส
ไฟฟ้ามาแล้ว ปัจจุบันยังมีความพร้อม สามารถ
ใช้น้ำมันปาล์มมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จึง
มายื่นหนังสือเพื่อผู้ว่า กฟผ. ให้นำน้ำมัน
ปาล์มดิบ (cpo) จำนวน 160,000 ตัน
มาผลิต กระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าที่ จ.กระบี่
เพื่อลดสต็อกน้ำมันเป็นการช่วยกระตุ้นราคา
ผลผลิตปาล์มน้ำมันช่วยเหลือเกษตรกร
ต่อไป

ในขณะที่ที่บริเวณลานข้างโรงไม้
ทรัพย์สิริตรงข้ามโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ ริม
ถนนเพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือ
คลอง เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนำโดย
นายชโยดม สุวรรณวัฒน์ ประธานชมรม
คนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยและ
ชาวสวนยังคงเผาผลปาล์มสดทิ้งอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3 ซึ่งได้มีเกษตรกร นำผล
ปาล์มมาบริจาคเพื่อเผาอย่างต่อเนื่องไปแล้ว
กว่า 50 ตัน เพื่อแสดงสัญลักษณ์เรียกร้อง
ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาค่าผลปาล์มน้ำมัน
ตกต่ำและจะเผาต่อเนื่องไป เกษตรกรใน
กลุ่มฯ จะยกระดับกดดัน เริ่มเผาในทุกอำเภอ
เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาค่า
ปาล์มตกต่ำไม่ได้ทั้งที่สามารถทำได้ทันที

เนื่องจากปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้า
ควบคุมใช้ในประเทศเพียงอย่างเดียว และ
นำมาผลิตเชื้อเพลิงแต่กลับไปเผาผลผลิตที่
โรงไฟฟ้าบางปะกง ทั้งที่โรงไฟฟ้ากระบี่ มี
เครื่องผลิต จากน้ำมันปาล์มอยู่แล้ว แต่ได้
ลดอุปโภคโรงไฟฟ้ากระบี่ไป ชาวบ้าน
ทราบข่าวก็ต่างไม่พอใจ

ส่วนทางจังหวัดกระบี่ได้มีการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และมีมติกำหนด
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร
มกษ 5702-2552 ซึ่งปาล์มน้ำมันคุณภาพ
น้ำมันไม่ต่ำกว่า 20% หลังจากนั้นจังหวัดจะ
ได้ออกประกาศจังหวัดกำหนดรายละเอียด
มาตรการในการกำกับ ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทราบและ
ถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยภายใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอให้พลังงานจังหวัดดำเนินการให้
สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งในจังหวัดกระบี่
จำหน่ายน้ำมันดีเซล บี 7, บี 10 และ
บี 20 ให้แก่รถยนต์บรรทุก รถขนาดเล็ก
และ เรือ ตามความต้องการของประชาชน
และตามความสมัครใจของสถานีบริการที่จะ
ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม มากขึ้น
เป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับชาวสวนปาล์ม
ตรงจุดและยั่งยืน

เตือนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจเผ่าระวัง หนอน'Fall Armyworm'ระบาด

นายสำราญ สารบรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ขณะนี้พบหนอนศัตรูพืช Fall Armyworm กำลังแพร่ระบาดอย่างมากในทวีปแอฟริกาและกำลังแพร่ระบาดไปประเทศเยเมนและอินเดีย โดยประเทศสมาชิกได้เรียกร้องให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เร่งให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งหนอนศัตรูพืชชนิดนี้ เคยสร้างความเสียหายอย่างมากในพื้นที่เกษตรของสหรัฐอเมริกาและอเมริกาใต้

สำหรับหนอนศัตรูพืช Fall Armyworm (FAW) ที่พบการระบาดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Spodoptera frugiperda เป็นหนอนศัตรูทำลายพืชเศรษฐกิจกว่า 80 ชนิด เช่น พืชตระกูลข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าว และผัก ที่สร้างความเสียหายมาก ในระยะหนอนกัดกินใบ สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสแพร่เข้ามาระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์และเผ่าระวังการระบาดของศัตรูพืชชนิดนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสำรวจพืชที่ปลูก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชตระกูลข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ข้าว และผัก หากพบว่าพืชแสดงอาการผิดปกติ เกษตรกรสามารถแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านเพื่อหาแนวทางการรับมือและแก้ไขปัญหาต่อไป

จัดยิ่งใหญ่วันพระบิดาแห่งฝนหลวง



ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รมช.เกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่
เป็นเวลากว่า 60 ปี
ที่โครงการพระราช
ดำริฝนหลวง ได้
สร้างคุณูปการแก่
ประเทศไทย และ
ด้วย พระ ปรี ษา
สามารถของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงกิดค้นเทคโนโลยี
ฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจาก
ทั่วโลก จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริ
ฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระ
อัจฉริยภาพอย่างแท้จริง

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานมีการ
นิทรรศการเรื่องเล่าความเป็นมาของ
โครงการพระราชดำริฝนหลวง พันธกิจ
และการกิจการปฏิบัติการฝน นิทรรศการ
“ฝนหลวงในต่างแดน” และเทคนิคการ
ตัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของ
พระราชชาติที่เผยแพร่ไปยัง 8 ประเทศ
นิทรรศการโครงการพระราชดำริต่าง ๆ
จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ
และหน่วยงานร่วมบูรณาการที่มีการ
วิจัยร่วมกันกับกรมฝนหลวงและ

การบินเกษตร

สำหรับไฮไลท์ของงาน มีการจัด
แลนด์มาร์กเปิดตัวภาพวาดสีน้ำมันของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะทรงงาน โดย
ศิลปิน อ.เกริกนุระ ยมมาก เพื่อให้
ประชาชนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้ง
จัดแสดงภาพวาด และภาพถ่าย ที่ชนะ
เลิศจากการประกวด “ฝนหลวง ศาสตร์
พระราชชาติ” จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนมาร่วมงาน “วันพระบิดา
แห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 ระหว่าง



วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ร่วมกัน

ทุ่มงบหมื่นล้านอุ้มชาวสวนยาง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังการหารือร่วมกับผู้ส่งออกยางพารา 5 ราย ประกอบด้วย บริษัท ไทยอ้อยยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ และบริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด ว่า ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพารา เพื่อกำหนดมาตรการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 20 พ.ย. นี้ โดยมาตรการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. มาตรการเสริมความเข้มแข็งชาวสวนยางและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง 1.4 ล้านราย โดยเสนอ ครม. ขอใช้งบกลางที่เหลืออยู่ 10,000 ล้านบาทเพื่ออุดหนุนเกษตรกร

“สำหรับในปีนี้จะพิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนให้มากขึ้นจากเดิมปีที่แล้ว กำหนดเงินอุดหนุนเกษตรกร 15 ไร่ ไร่ละ 1,500 บาท โดยสั่งการให้ กยท. ไปพิจารณาในรายละเอียดว่าควรจะเป็นเงินให้มากขึ้นกว่าไร่ละ 1,500 บาท หรือเพิ่มจำนวนไร่ให้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางให้ได้มากที่สุด”

2. มอบหมายให้ กยท. ประสานกับภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรให้ตั้งจุดรับซื้อยาง 3 ชนิดทั่วประเทศ คือ ยางก้อนถ้วย น้ำยางสด และยางแผ่นดิบ โดยมีการกำหนดราคารายวันขั้นต่ำไว้ ดังนี้ ยางก้อนถ้วย ชนิดยางแห้ง 100% กิโลกรัม (กก.) 35 บาท น้ำยางสด กก. ละ 37 บาท และยางแผ่นดิบ กก. ละ 40 บาท

ทั้งนี้ หากเกษตรกรขายยางได้ต่ำกว่าราคาที่ กยท. กำหนดไว้ กยท. จะเข้าไปชดเชยส่วนต่าง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายางพาราจ่ายส่วนต่างให้ กก. ละ 2-3 บาท อย่างไรก็ตาม ในทุกจุดรับซื้อจะมีเจ้าหน้าที่ กยท. ระดับจังหวัดและอำเภอเข้าไปตรวจสอบการซื้อขายทุกครั้ง

ส่วนมาตรการใช้จ่ายในประเทศจะเสนอให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบแนวคิดการผลิตอุปกรณ์เครื่องนอน เช่น ที่นอน หมอน เป็นต้น ให้แก่หน่วยราชการ ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และกระทรวงต่างๆ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการใช้อุปกรณ์ทั้งหมด โดยต้องแจ้งข้อมูลกับกระทรวงเกษตรฯ ภายในวันที่ 16 พ.ย. นี้.